

# 40ซีอีโอพลัสแนะเร่งเยียวยาฟื้นฟู

**ควบคุมการระบาด  
กระตุ้นเศรษฐกิจ!  
เปิดเผย 'ความจริง'  
ให้ชาวบ้านเชื่อมั่น**  
“บิกตู” ตั้งวงถกกลุ่ม 40 ซีอีโอพลัส  
ซง 4 ประเด็นหลักให้นายกฯพิจารณา  
ทั้งควบคุมการระบาด-เยียวยาผู้ประกอบการ  
ประชาชน-กระตุ้น **★ มีต่อหน้า 9**

**40 ซีอีโอพลัส ☆ ต่อจากหน้า 1**  
เศรษฐกิจ-ฟื้นฟูประเทศไทย “สนั่น” ยันนายกฯ  
รับไว้พิจารณาจะนำไปดำเนินการต่อ ภาคเอกชน  
หนุนนายกฯพร้อมช่วยทุกช่องทาง “บิกตูเอเอส”  
แนะรัฐบาลพูดความจริง “บอสสวนสยาม” ลั่นไม่เอา  
อู่ฮั่น โมเดล “ประยุทธ์” ยาทอมจับมือเอกชนฝ่าวิกฤติ  
จ่อนำข้อเสนอเข้า สบศ.ออกมาตรการกระตุ้น สก.-  
การคลัง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่  
ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในห้วงภาวะวิกฤติหนัก  
ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.  
กลาโหม ต้องเชิญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และกลุ่ม 40 ซีอีโอพลัส มาหารือหาทางออกร่วมกัน  
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ห้อง  
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ชั้น 2 ตึก  
ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม เป็นประธานการ  
ประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และ 40 ซีอีโอ ถึงแนวทางการร่วมมือระหว่าง  
ภาครัฐ-เอกชน ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  
สำหรับ 40 ซีอีโอที่ร่วมประชุม อาทิ นายอิสระ

ว่องกุลสถิต ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาล  
มิตรผล จำกัด นายภคินท์ สารสิน ประธานอาวุโส  
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ  
ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท โทชิบาไทยแลนด์ จำกัด นายรุ่งโรจน์ รังสิ-  
โยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG นายผยง  
ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย นายอัศวิน  
เดชะเจริณวิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  
บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) น.ส. สุกัลกษณ์  
อัมพฤษ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์  
กรุ๊ป จำกัด นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นต้น  
จากนั้นนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกฯขอบคุณเอกชน  
ที่มาร่วมหารือ รัฐบาลไม่ลังเลใจกับการแพร่ระบาด  
โควิดที่รุนแรงมากขึ้น ยังเดินหน้าแก้ไขอย่างรอบ  
ด้าน ทั้งการเร่งฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 14 ล้านโดส  
กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทั้งสนับสนุนการ  
เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ มาตรการ  
กระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนผ่านโครงการ อาทิ  
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มียอดการใช้จ่ายแล้ว

กว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านภาคเอกชนให้  
ข้อเสนอแนะ ข้อที่ทำได้รัฐบาลดำเนินการทันที  
ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใน  
ระดับสูง ต้องลดความขัดแย้ง ช่วยกันสร้างการรับรู้  
เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ขณะที่นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ  
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
กล่าวในนาม 40 ซีอีโอพลัส ขอบคุณนายกฯและ  
คณะที่จัดสรรเวลาเชิญ 40 ซีอีโอพลัสหรือในวันนี้  
ภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อรัฐบาล 4 ประเด็นหลัก  
ได้แก่ 1.การควบคุมการแพร่ระบาด โดยศูนย์ฉีด  
วัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 ศูนย์ของภาคเอกชน  
ที่ร่วมกับ กทม. สามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล  
มีศักยภาพให้บริการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 80,000  
คน/วัน เอกชนพร้อมสนับสนุนภาครัฐจัดอุปกรณ์  
การแพทย์ ทั้ง Rapid Tests ยารักษา เตียงผู้ป่วย  
หนัก และ ICU รวมทั้งมาตรการ Isolation  
โดยเทคโนโลยีดิจิทัล และจัด Platform ต่างๆ  
ซึ่ง TeleMed ช่วยสร้างความเชื่อมั่นลดจำนวน  
ผู้ป่วยได้ 2.การเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชน  
เสนอให้ขยายมาตรการช่วยเหลือทั้งกิจการที่ต้อง  
หยุดประกอบการตามคำสั่งของราชการ รวมทั้งธุรกิจ  
ในห่วงโซ่ต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลน  
แรงงาน 3.การกระตุ้นเศรษฐกิจแผนระยะสั้น-ระยะ  
กลาง กระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกำลัง  
ซื้อสูงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้เกิดการจ้างงาน  
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศในการ  
เข้าสู่ New Economy 4.การฟื้นฟูประเทศไทย  
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐ  
เอกชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง และ  
ประชาชนไทยได้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรสมัยใหม่  
ท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  
ด้วย Digital Transformation ข้อเสนอทั้ง 4  
แนวทางเป็นการฟื้นฟูประเทศไทย เปลี่ยนวิกฤติเป็น  
โอกาส เข้าใจรัฐบาลที่มีความยากลำบากในการ  
ทำงาน ให้กำลังใจนายกฯและพร้อมให้การสนับสนุน  
การทำงานของรัฐบาลด้วยความจริงใจ

ด้านนายกฯกล่าวว่า สิ่งที่ได้รับฟังข้อมูลวันนี้สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล ยืนยันว่า นายกฯ คณะรัฐมนตรี และ สบค.ไม่เคยหยุดคิด หยุดทำงาน เพื่อดูแลคน 70 ล้านคน และย้ำมาตลอดว่าไทยต้องปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ รัฐบาลทำหน้าที่กำหนดนโยบายสร้างโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญทุกฝ่ายต้องร่วมมือ

☆ มีต่อหน้า 12

## 40 ซีอีโอพลัส ☆ ต่อจากหน้า 9

สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ลดความขัดแย้ง และยืนยันการเดินทางเปิดประเทศ 120 วัน ที่เริ่มแล้วที่ภูเก็ตและสมุทรและจะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป จะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปหารือกับ ครม.และ สบค.ต่อไป

ขณะที่นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอควาเนชั่นอินโฟริเซอริวีส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวหลังการหารือว่า รู้สึกสนใจและเข้าใจรัฐบาล เชื่อว่าภาครัฐมีแผนงานชัดเจน ทั้งการคัดกรอง เยียวยา และฉีดวัคซีนแต่หากแผนงานที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำเป็นต้องพูดความจริงและเปิดเผยแผนที่ปรับเปลี่ยนไป ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และรู้ว่าต้องทำอะไรต่อและยังอยากให้รัฐบาลที่มีทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานอยู่มาก นำมาบูรณาการร่วมแก้วิกฤติ เอาเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำงาน เช่น ในสายโทรคมนาคม กสทช.ควรร่วมทำงานกับภาคเอกชน เพื่อช่วยผู้บริโภคก่อน

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามพาร์ค บางกอก ผู้บริหารสวนน้ำและสวนสนุกสวนสยาม กล่าวว่า ที่ประชุมไม่ได้หยิบยกเรื่องที่รัฐบาลจะตัดสินใจทำ “อู๋อัน โมเดล” ขึ้นมาแต่ภาคเอกชนเคยคุยกันก่อนนี้ว่าไม่เห็นด้วย ทำแล้วจบจริงหรือไม่ ถ้าจะทำรัฐจะชดเชยอย่างไร ศักยภาพของภาครัฐทำได้จริงไหม หากจะทำทำไมไม่ทำแบบกว้างใจโมเดลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และถือคาวาน์พื้นที่เป็นส่วนๆไป

ด้านนายฉัตร วัจนุพงษ์ชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สบศ.) กล่าวว่า วันที่ 22 ก.ค. นายกฯจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสบศ. หรือสถานการณ์เศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน รวมไปถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ รวมทั้งจะนำข้อสรุปจากการหารือ 40 ซีอีโอเข้าด้วย รวมถึงเตรียมหารือเรื่องการเงินฟูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมรายงานความคืบหน้าของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เริ่มต้นแล้วใน 2 พื้นที่นำร่องคือ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสโมเดล อีกทั้งยังเตรียมเสนอให้เปิดพื้นที่นำร่องเพิ่มเติมในจังหวัดอื่น เช่น กระบี่ และพังงา



## ฟอลโลว์

## ☆ ต่อจากหน้า 13

จะด้วยความกลัว หวาดหวั่นมากด้วยเหตุผลหรือมากด้วยอารมณ์ กับ “โควิด-19” และรวมถึงสถานการณ์ที่มีการตรวจพบเชื้อในหมู่บ้านนักกีฬาหลายคนแล้วก็ตาม

และไม่ใช่ว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่น หรือเจ้าของเกม คณะกรรมการโอลิมปิกสากล จะไม่รับรู้รับฟัง หรือไม่เข้าใจ นั่นทำให้ไม่มีเหตุผลอื่น ต้องเป็นด้วยความจำเป็น แม้จัดก็เสียหายมาก แต่ถ้าไม่จัดจะย่อยยับยิ่งกว่ามากกว่า และกระทบเป็นวงกว้างกว่า

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นแหละรู้อยู่เต็มอก คงต้องซังน้ำหนักกันแล้ว

โอลิมปิกที่แตกต่างครั้งนี้มีมิติที่ทำหายและสำคัญยิ่งแทรกอยู่ ไม่ใช่เกมการแข่งขันในสนามที่ต้องแข่งแบบไม่มีคนดูในสนาม หรือแถมมทางเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียยับยับ

แต่มุมมองของการรวมตัว ซึ่งมีตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติจากประเทศต่างๆทั่วโลกมารวมกันแสดงซึ่งศักยภาพทางกีฬา พุดได้เต็มปากว่านี่คือเกมของโลก สะท้อนถึงการดำรงอยู่ของมนุษยชาติไม่ว่าจะมีวิกฤติที่เลวร้ายเพียงใด

แน่นอนยังมีความสับสนอยู่มากแต่การยืนหยัดด้วยความสับสนเสียนี้ หากยืนอยู่บนความไม่ประมาท มีสติมีปัญญา ใช้ความกลัด ความพยายาม ที่มีการออกแบบ ป้องกัน และโดยมี

มาตรการเข้มข้นที่สุด โลกยังคงอยู่มนุษย์ยังต้องก้าวต่อไป แม้จะมีเชื้อโรครออยู่ทั่วไปก็ตาม

และแล้วในที่สุดก็มาถึงวันที่ “โตเกียวเกมส์” จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่โจมตีโลกอยู่ในขณะนี้

นาทีนี้คงต้องให้กำลังใจเอาใจช่วยญี่ปุ่นกันมากกว่า และอวยพรให้จัดด้วยความสำเร็จสำหรับประเทศไทยเราแล้ว กีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกมส์ครั้งนี้ก็มีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆ เช่นกัน ไม่เพียงต้องแข่งขันในบรรยากาศเงียบเหงาด้วยไร้คนดู เช่นเดียวกับชาติต่างๆ

ยังเป็นโอลิมปิกที่ภาครัฐโคดเข้ามาอุ้มอย่างเต็มตัว ไม่เพียงการเตรียมนักกีฬาปกติแต่ยังเหมา รวมถึงการถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นมติดะรัฐมนตรีออกมาให้ใช้เงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและ กสทช. ลงขันคนละครึ่งเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดแบบเต็มจำนวน ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการกระทำอย่างนี้มาก่อน

รอชมรอเชียร์กันตามอัธยาศัย นาทีนี้อยู่บ้านกันอยู่แล้ว ไม่ดูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยของเรา

ในส่วนของนักกีฬาไทยนั้น ซึ่งส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ตั้งแต่ปี 1952 (พ.ศ.2495) เป็นต้นมา

ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 16 เหรียญ

ทองแดงแบ่งเป็น ยกน้ำหนัก 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง, มวยสากล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และเทควันโด 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

ครั้งนี้ได้สิทธิ์ส่งแข่ง 42 คน แต่เจ็บถอนตัวไปหนึ่ง เหลือเดินทางไป 41 คนจาก 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกรีฑา, แบดมินตัน, มวยสากล, เรือพาย, จักรยาน, ซี่มา, กอล์ฟ, ยูโด, เรือใบ, วินด์เซิร์ฟ, ยิงปืน, ยิงเป้าบิน, วูตวู, เทเบิลเทนนิส และเทควันโด

แม้มีจำนวนไม่มากนักและความคาดหวังของนักกีฬาไทยไม่สูงนัก แต่ “โตเกียวเกมส์” ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้เห็นชื่อของประเทศไทยอยู่ในลำดับต้นๆของเหรียญรางวัล เหมือนชาติมหาอำนาจทั้งหลาย

เขียนอย่างนี้ไม่ได้ไม้หรือเพื่อฝันจนเกินจริง จับตาให้ตีสันวันที่ 24 ก.ค. จบวัน อันดับของไทยแลนด์จะอยู่ที่เท่าไร

ด้วยเป็นวันชิงเหรียญทองวันแรก มีชิงกัน ๒ เหรียญทองและหนึ่งในความหวังระดับสูงยิ่งของไทย “น้องเทนนิส” พาณิภัท วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโด รุ่น 49 กก.หญิง จะลงชิงชัยในวันนั้น ถ้าได้สักเหรียญ อันดับพุ่งแน่นอน

โอกาสอย่างนี้มีวันเดียว ไม่มีอีกแล้ว รอถ่ายรูปปลารางเหรียญเก็บไว้ได้เลย...

“เบ๊หาย”

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 23 - พุธ สัปดาห์ 29 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 19

ฉบับที่: 3249

หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 11.73

Ad Value: 11,730

PRValue (x3): 35,190

คลิป: สีสี่

ภาพขาว: ส่งมอบ



**ส่งมอบ :** ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนัก กองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมอบอาหาร 600 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมช่วยเหลือประชาชนใน ชุมชนกับแคมป์คนงานก่อสร้าง ผ่านทางมูลนิธิคลองเตยดีจัง และมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพ